



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none">พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการจัดนิทรรศการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราชสรุปประเด็นหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553การส่งมอบพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัว ด้านการเรียนการสอนรายงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังหักเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานผลการดำเนินงาน โครงการความรู้สู่สุขภาพเกษตรศาสตร์ ผู้สังคมรายงานการจัดหาสิทธิประโยชน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553รายงานจำนวนนิสิตที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตรสรุปผลการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>10. สรุปการเขียนมหาวิทยาลัยจำปาสักของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>11. สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553</p> <p>12. ตัวอย่างลักษณะงานตามกลุ่มวิจัย : Research Profile ของคณะเกษตร</p> <p>13. นโยบายการดำเนินการกิจของสถาบันภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์</p> <p>14. โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับมาบรรยาศพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิต</p>	
2	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลาง (Admission)	อนุมัติ
3	คณะบริหารธุรกิจ	รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่หน่วยงานรับรอง (เพิ่มเติม)	
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	<p>1. เห็นชอบการรวมโครงการพิเศษฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา</p> <p>2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการรวมโครงการฯ แล้ว</p>
		การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา	
5	คณะวนศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวน-ผลิตภัณฑ์ แผน ก แบบ ก (2) เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2553	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี- การศึกษา แบบ 2 (2) เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
7	คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา- การการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
8	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน 8 รายวิชา	
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี	
9	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1) รวม 57 คน	
10	สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	ปัญหา/อุปสรรค และมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	อนุมัติ และเสนอให้คณะ สำนัก สถาบัน พิจารณาเสนอมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติมมายังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี เพื่อให้เลขานุการฯ พิจารณานำหน่วยงานผู้รับผิดชอบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการในแต่ละมาตรการก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ว่าดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบ โดยขอให้พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้ได้กับทุกวิทยาเขต กรณีที่ประสบปัญหาในการดำเนินการเสนอให้ว่าจ้างเอกชนหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาดำเนินการพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ให้ชัดเจน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป
11	สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.	การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และกำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบร่างประกาศสภาฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภาฯ อนุมัติระเบียบฯ แล้ว โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 (ต่อ)			<p>ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5 วรรคสาม ระบุว่าให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน อัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารหรือเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งการบริหารเป็นคณบดีด้วยนั้น ประทานฯ ขอรับนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป</p> <p>2) ในข้อ 1.5 ของร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารสถาบันฯ อัตราค่าตอบแทน อาจารย์หรือนักวิจัยควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านใด</p> <p>3) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2550 และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับปริญญาเอกของ มหาวิทยาลัยมากขึ้นควรระบุรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติด้วย พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับชื่อเจ้าของ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้ชัดเจน</p> <p>4) เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ภายใต้สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประทานฯ เห็นควรให้มีการประชุมหรือความคืบหน้า ในการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนำรายงานการประชุม ของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอที่ประชุมคณบดีทราบด้วย</p>
12	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของ นิสิต พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการ ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีในแต่ละด้าน จำนวน 5 ฉบับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบร่างประกาศสภาฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ฉบับ <p>ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้แก้ไขความในข้อ 4 ของประกาศฯ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็น “ข้อ 4 สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอรายชื่อ นิสิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อดำเนินการต่อไป” ก่อนดำเนินการออกประกาศฯ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 (ต่อ)		การขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารหอพักนิสิต ชอยพหลโยธิน 45	อนุมัติ และประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแผนการก่อสร้างอาคาร หอพักนิสิตและอาคารพักอาศัยบุคลากรเพิ่มเติมอีกหลายหลัง โดยผู้จัดการอาคาร 1 คน จะมีหน้าที่ดูแลกลุ่มอาคารหอพักนิสิตและอาคารพักอาศัยบุคลากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ทั้งหมด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการออกแบบอาคารหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น สำนักทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิต และกอง- บริการการศึกษา ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะมอบอาคาร ที่ทำการเดิมของกองกิจการนิสิตให้แก่นิสิตเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชมรมนิสิต ต่อไป
		การขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารเทพศาสตร์สถิตย์	
13	บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอ ผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
14	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษาภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าสมนาคุณ ในการจัด สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป- ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง	
15	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
16	งานประชาสัมพันธ์	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกรกฎาคม 2553 จำนวน 243 ข่าว	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri